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Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um aðgang að háskólum.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

    Hve mörgum sem sóttu um skólavist nú í haust var vísað frá Háskóla Íslands, Háskólanum
á Akureyri, Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri, Háskólann á Hólum og Kennaraháskóla
Íslands, sundurliðað eftir deildum og skorum? Hve margir fengu ekki inngöngu í einkareknu
háskólana, Háskólann í Reykjavík og Háskólann á Biföst? Liggur fyrir hve margir umsækj-
endur fengu hvergi vist í háskóla?


